



ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ตามที่ ได้มีประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และ
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

โรงพยาบาลบ้านไร่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

หัวข้อในการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่	ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ เฉพาะตำแหน่ง เช่น - ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ - บุคลิกภาพและท่วงท่าทาง - การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ - ทักษะคิดและแรงจูงใจ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)	วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ - รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป - เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมงคลศิริ รพ.บ้านไร่	๑.นายประกิต ฉิมสุวรรณ ๒.นายขุนทอง บุญศรี ๓.จ.ส.อ.อภิชัย รักดี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

โรงพยาบาลบ้านไร่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล
บ้านไร่ หรือทางเว็บไซต์ <http://www.banraihospital.go.th> หรือโทร.สอบถามได้ที่เบอร์ ๐๕๖-๕๓๙๐๐๐
ต่อ ๑๑๕

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ
ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๒. ผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์

๓. นำบัตร...

๓. นำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
๔. กรณีที่ผู้สมัครมาไม่ทันหรือช้า (สอบเสร็จแล้ว) ให้เป็นดุลยพินิจของกรรมการว่าจะ อนุญาต ให้สอบสัมภาษณ์หรือไม่

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิชาญ แป้นทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไร่